

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.89 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.85-32.95 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.89 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่าตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังเฟดส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.85-32.95 บาท

\* นายจิตติพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ 32.89 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในคืนที่ผ่านมา ทั้งตลาดการเงินและดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แม้นักลงทุนจะคลายความกังวลเรื่องนโยบายการเงินของสหรัฐ แต่ก็กลับมามีคำถามเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้ง

เนื่องจาก โดนัลด์ ทรัมป์ให้ความเห็นว่า สหรัฐมีโอกาที่จะ “ทำอะไรสักอย่าง” กับข้อตกลงการค้า ในช่วงการประชุม G20 ท้ายสัปดาห์นี้ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นกัน โดยเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core PCE) ปรับตัวลงมาที่ระดับ 1.8% ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ ปรับตัวขึ้นไปที 2.34 แสนตำแหน่ง

ในระยะสั้น เรามองว่าสหรัฐน่าจะสรุปข้อตกลงเรื่องเขตเสรีการค้าในทวีปอเมริกาเหนือ (USMCA) ในการประชุม G20 ครั้งนี้ แต่มีโอกาสไม่มากนัก ที่จะมีข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐจีน ความเสี่ยงของค่าเงินเอเชียจึงยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจในป็นี้น่าจะต้องชะลอตัวลง ถ้าไม่มีข้อตกลงทางการค้ามาช่วยในสัปดาห์นี้

เขากล่าวว่า ในส่วนของค่าเงินบาท ช่วงสั้นเรายังพบว่ามีความแรงขายจากผู้ส่งออกและนักค้าเงิน ใกล้เคียงกับแรงซื้อจากกลุ่มผู้นำเข้าในธุรกิจน้ำมันจึงทำให้ค่าเงินบาทไม่เคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม เรายังคงมุมมองเดิมว่าเงินบาทอาจแข็งค่าในท้ายปีนี้ไปที่ระดับ 32.30 บาทต่อดอลลาร์

"สาเหตุที่เรามองเงินบาทอาจปรับแข็งค่าในปลายปีนี้ จากตัวแปรหลัก 2 เรื่อง คือ การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 0.25% ในวันที่ 19 ธันวาคม และทิศทาง การขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐที่มีโอกาสชะลอตัวลงภายหลังดอกเบี้ยสหรัฐแตะระดับ 2.50% ในวันที่ 20 ธันวาคม ส่วนวันนี้คาดกรอบ 32.85-32.95 บาท" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.76 จากวานนี้ 96.80

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 836.68 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,481.99 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.905 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้